

*

Số 06 -HD/ĐU

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTGDVHU, ngày 26-3-2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy về “*tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2025*”; Đảng ủy hướng dẫn tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; làm nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, 2045. Cô vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2025.

2. Yêu cầu: Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ nay đến Đại hội XIV của Đảng; bảo đảm đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2025.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quan điểm của Đảng trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; trong đó năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên; quy mô GDP khoảng trên 500 tỉ USD; GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5 - 5%. Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Kon Tum đạt từ 19,79% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 70,81 triệu đồng.

1.1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên:

- Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển”; đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”, chuyên mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát... Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học công

nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy phát triển nhanh, lành mạnh, hiệu quả các loại thị trường (tài chính, chứng khoán, khoa học công nghệ...). Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phục vụ triển khai cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

- Tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia và tiến độ thực hiện một số dự án có khả năng hấp thụ vốn (đường cao tốc, đường ven biển...). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công; bổ sung, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho các dự án quy mô lớn, trọng điểm...; giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 cả nước đạt 95% kế hoạch; bổ sung, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho các dự án quy mô lớn, trọng điểm.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, các khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh, khuyến khích đầu tư của mọi thành phần kinh tế; xây dựng cơ chế ưu tiên hình thành, phát triển lực lượng sản xuất mới, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp dân tộc, quy mô lớn; nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước để tập trung đầu tư các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy gắn kết chặt chẽ giữa các khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Tháo gỡ các điểm nghẽn đối với thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; bảo đảm các tiêu chí, điều kiện để nâng hạng thị trường chứng khoán; có cơ chế khai thác hiệu quả các dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng truyền thống. Thu hút các dự án FDI lớn, công nghệ cao; triển khai hiệu quả cơ chế "luồng xanh" cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trong lĩnh vực công nghệ cao để sớm triển khai, đưa dự án vào vận hành. Triển khai hiệu quả quy định về phân cấp, phân quyền triệt để cho các địa phương trong chấp thuận đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới...

- Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phát triển lực lượng sản xuất mới, tiên tiến, nhất là tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mới nổi; xây dựng cơ chế, chính sách áp dụng mô hình "đầu tư công - quản trị tư", "đầu tư tư - sử dụng công", bảo đảm quyền chủ động của các nhà nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ... Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của thị trường; có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nguồn lực, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế gắn với thúc đẩy thương

mai, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nhất là đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, nhất là các chuyên gia giỏi người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc và phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 19,79% trở lên:

- Triển khai kịp thời có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu; đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, tăng cường quản lý thu thuế thương mại điện tử.

- Tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đi vào chiều sâu, theo hướng hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mở rộng và phát triển bền vững các loại cây trồng chủ lực như cây ăn quả, Mắc ca, Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác, gắn với bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; tiếp tục khôi phục và phát triển cà phê xứ lạnh, tăng cường cải tạo vườn tạp. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi. Thu hút các cơ sở sơ chế, sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu; phát triển sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Hỗ trợ đưa các mặt hàng nông sản có chất lượng trên địa bàn tỉnh vào hệ thống các siêu thị; nghiên cứu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ trực tuyến. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển rừng bền vững.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Rà soát, đánh giá toàn bộ các dự án đã được cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm tiến độ, không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực, uy tín, tâm huyết đến đầu tư, không để lãng phí nguồn lực của địa phương.

2. Tuyên truyền những thành tựu vĩ đại của đất nước sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó cần nhấn mạnh kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi nhanh, tích cực, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Qua đó khẳng định sự nỗ lực vượt bậc, góp phần tạo thế và lực, tạo niềm tin, hy vọng để đạt được kết quả cao hơn trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

3. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong bảo đảm hiệu quả việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức, bộ máy; không để xảy ra gián đoạn công việc hoặc làm ảnh hưởng đến người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và chú ý vấn đề tăng năng suất lao động, chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục lan tỏa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nhận thức và định hướng nhiệm vụ, giải pháp chuẩn bị cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới; biến nhận thức, niềm tin thành ý

chí, hành động cho cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra với tinh thần rút ngắn thời gian, tăng tốc, bứt phá, hiệu quả cao nhất, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng và phát triển của dân tộc Việt Nam.

4. Nghị quyết của Quốc hội, chương trình, kế hoạch hành động, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. nêu cao quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành: quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc, bứt phá để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

5. Tuyên truyền, phản ánh thực tiễn triển khai và không khí tin tưởng, hồ hởi, phấn khởi, nhiệt huyết học tập, lao động, sản xuất trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp nói chung, đội ngũ doanh nghiệp tư nhân nói riêng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới, khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về quan điểm, mục tiêu tăng trưởng RDP, GRDP và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2025; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương, tỉnh phát động tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

2. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

- Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân các nội dung phần II của Hướng dẫn này thông qua các hình thức như: Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền cổ động trực quan, trên trang thông tin điện tử của xã, hệ thống loa truyền thanh tại các cụm dân cư trên địa bàn xã và các trang, nhóm mạng xã hội...

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân xã,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã,
- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Hoài Nam

